
 

FW: Rammi hf. / byggðakvóti

Til : Bragi Freyr Kristbjörnsson <bragi@fjallabyggd.is>

Frá : Sigríður Ingvarsdóttir <sigga@fjallabyggd.is>

Heiti : FW: Rammi hf. / byggðakvóti

Málsnúmer : 2212033

Málsaðili : Matvælaráðuneyti

Skráð dags : 09.01.2023 15:24:33

Höfundur : Sigríður Ingvarsdóttir

 

From: Ólafur Helgi Marteinsson  
Sent: mánudagur, 9. janúar 2023 13:55 
To: Sigríður Ingvarsdóttir ; Fjallabyggð  
Subject: Rammi hf. / byggðakvóti

 

Blessuð

Í framhaldi af fundi í Tjarnarborg og fyrirspurn í dag.

 

Rammi hf. mun haga útgerð sinni og vinnslu með sama hætti og undangengin ár.

Rammi hf. leggur til að engar sérreglur, vegna byggðakvóta, gildi fyrir Siglufjörð.

Minnt er á að allur byggðakvótinn sem úthlutað er til Siglufjarðar er tilkominn vegna skerðinga í rækju. 
Nær allar aflaheimildir sem skráðar eru á skip á Siglufirði eru á skipi Ramma hf. Með öðrum orðum, aðrar 
útgerðir hafa að meira eða minna leiti selt frá sér allar aflaheimildir. Auk þess er vert að nefna það að 
aflaheimildir Ramma hf. eru skertar svo úthluta megi byggðakvóta. Rammi hf. hefur, eftir því sem tök 
hafa verið á, reynt að styrkja aflamarksstöðu sína með kaupum á aflaheimildum, sem komið hafa 
fyrirtækinu, starfsfólki þess og sveitarfélaginu til góða.

 

Virðingarfyllst,

h.f. Ramma hf.

Ólafur Helgi Marteinsson

 


